

## ลัวดีพี่น้องที่เคารพัก : ไตร่ตรองพระวาจาสดปาตาที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันนี้พระเยซูทรงบอกเราถึงเรื่องยากๆ บางอย่าง เรากำลังอยู่ในช่วงกลางที่ยากลำบากของ “คำเทศนาบนที่ราบ” จากพระวรสารของนักบุญลูกา แม้ว่าจะฟังได้ยาก แต่พระเยซูกำลังให้แผนที่สำหรับเราทุกคนว่า การเป็นคริสตชนหมายความว่าอย่างไร? คริสตชนไม่ใช่คนทั่วไปที่เห็นแก่ตัว เราไม่สามารถพูดได้ว่าเราเป็นคริสตชน เว้นแต่เราทำดีต่อศัตรูของเรา... การพูดดีถึงศัตรูของเรา... ขอคำภาวนาให้ศัตรูของเรา

แม้ว่าบางครั้งเราอาจแสร้งทำเป็น สวดภาวนาเพื่อศัตรูได้ แต่การทำดีต่อพวกเขาและพูดดีต่อพวกเขา นั้นเป็นเรื่องยาก แต่การทำเช่นนั้นนี้อาจง่ายกว่า หากเราเข้าใจความหมายของพระวาจาของพระเยซูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

มีสองประเด็นที่จะทำให้เรื่องนี้น่าง่ายขึ้น :

**ประการแรก** ความรักที่พระเยซูขอให้เรามีต่อศัตรู ไม่ใช่ความรักแบบอารมณ์ดี ความรักที่พระเยซูขอให้เรามีต่อเรา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกพิเศษใด ๆ เลย เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ เราลองนึกดูว่าชาวกรีกมีคำศัพท์เกี่ยวกับความรักมากมาย เห็นได้ชัดว่าชาวกรีกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรัก... พวกเขาใช้คำสำหรับคำว่า “รัก” อย่างน้อยสี่คำ

ซึ่งวันนี้พระเยซูทรงใช้ “คำแห่งความรัก” คือ อากาเป

ความรักแบบอากาเปมักถูกมองว่า เป็นความรักขั้นสูงสุด ซึ่งแสดงถึงการเสียสละ การเสียสละ และการเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข ความรักแบบอากาเปเป็นนั่น **เหนือกว่าความรู้สึกเพียงอย่างเดียว**



ในพันธสัญญาใหม่ อากาเปสามารถนิยามได้ว่าเป็นความรักและหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ มีเจตนาและเสียสละ โดยปรารถนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อื่นอย่างตั้งใจ

ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าเราไม่จำเป็นต้องรักศัตรูของเรา แต่เราต้องแสดงความเมตตาต่อพวกเขาและปรารถนาสิ่งดี ๆ แก่พวกเขา ซึ่งทำได้ง่ายกว่า!

**ประการที่สอง** เราควรจำไว้ว่าพระเยซูทรงเรียกเราให้ดีกว่าพลเมืองทั่วไป คริสตชน**มีความแตกต่าง** ... และนั่นเป็นสิ่งที่ดี!

พระเยซูทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตในระดับที่เหนือกว่าชีวิตธรรมชาติของมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคน**ให้เป็นคนดีโดยธรรมชาติ** นั่นเป็นเพราะทุกคนมี**จิตสำนึก**ที่ได้ยินเสียงของพระเจ้า ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ คริสตชนสามารถแยกสิ่งที่ถูกต้องจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ แต่ยังสามารถแยกสิ่งต่อไปนี้ได้ : ความสวยจากความน่าเกลียด...ความศักดิ์สิทธิ์จากมนุษย์...สิ่งเหนือธรรมชาติจากธรรมชาติ...ความจริงจากความเท็จ

พระคริสต์ทรงเรียกเรา**ให้ก้าวข้าม**สิ่งที่หมายถึงการเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติบนโลก และดำเนินชีวิตเป็นบุตรที่เหนือธรรมชาติจากสวรรค์ เพราะเหตุนี้เราจึงแตกต่าง! ความแตกต่าง**เริ่มต้นที่การรับศีลล้างบาป** ในขณะที่ชีวิตเหนือธรรมชาติได้เข้ามาในจิตวิญญาณของเรา และเราสามารถดำเนินชีวิตที่งดงามนี้ได้

ดังนั้น **พระเจ้าวันนี้ชวนเราให้เราสวดภาวนาขอความเข้มแข็งในการให้อภัย** ในทุกพิธีมิสซา เราสวดภาวนา **“พระบิดาของเรา”** ขอให้พระเจ้าทรงให้อภัยเราเช่นเดียวกับที่เราให้อภัยผู้อื่น ความท้าทายของเรา คือ การเอาชนะความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเราที่จะเกลียดชังเพื่อรับมือกับความท้าทายนั้น เราต้องขอความเข้มแข็งในการให้อภัยซึ่งกันและกันจากพระเจ้า เราทุกคนต้องถามว่า : ฉันมีใครในชีวิตที่ฉันเรียกว่าศัตรูหรือไม่ มีใครที่เกลียดชังฉันจริง ๆ หรือไม่ มีคนที่จะสาปแช่งฉันจริง ๆ หรือไม่ มีใครในชีวิตของฉันที่ปฏิบัติต่อฉันไม่ดีหรือไม่ เช่น เจ้านาย ครู พ่อแม่ เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว อดีตคู่สมรส สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเจ็บปวด และมักจะให้อภัยได้ยาก อย่างไรก็ตาม เราต้องให้อภัย เพราะการให้อภัยเท่านั้นที่รักษาเราได้อย่างแท้จริง หากเราจำได้ว่า **พระเจ้าทรงให้อภัยเราอย่างไร ก็จะช่วยให้เราให้อภัยผู้อื่นได้** สำหรับผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวด พระเยซูบอกเราว่า เราควรตอบสนองด้วยความรัก : **“จงให้อภัยแล้วเจ้าจะได้รับการให้อภัย”** เรามาเริ่มให้อภัยกันตั้งแต่ตอนนี้ โดยยับยั้งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ระวังสัญชาตญาณแก้แค้น และอดทนต่อพฤติกรรมที่น่ารำคาญของเพื่อนบ้าน เรามาจำไว้เหมือนกับดาวิดว่า เราทุกคนล้วนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม โดยศีลล้างบาปของเรา ดังนั้น เราจึงไม่มีสิทธิ์แก้แค้นใคร...